



24 กันยายน 2558 หน้า 1, 7

มติสวนยาง 16 จว. ขึ้นป้ายเขตภัยพิบัติ ประท้วงราคาดีงเหว หวังรัฐเร่งช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายสุนทร รัชย์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วม กู้ชีพชาวสวน และว่าที่นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้เปิดเผยว่า ได้ออก

▶▶▶ ต่อ : สวนยาง - หน้า 7

สวนยาง

แถลงการณ์เพื่อประกาศ “เขตภัยพิบัติราคายางพาราคต่ำ” จากภาวะวิกฤติราคา ยางพาราคต่ำ 3 กิโลกรัม 100 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก บางคนฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถทนอยู่ในสภาพแห่งความทุกข์หนักได้ ของแพง ขาดถูก ลูกอด รถถูกยึด กลับมาหลอกหลอนอีกครั้ง สาเหตุจากยาง 3 กิโลร้อย หลายคนไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน และต้องออกจาก การเรียน

“จึงมีการประชุมร่วมกันและได้มีมติให้สมาชิกแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางจากทั่วประเทศติดป้ายประกาศ” เขตภัยพิบัติราคา ยางพาราคต่ำ”ในพื้นที่ทุกจังหวัดเพื่อ แสดงออกอย่างสงบให้ผู้มีอำนาจรัฐ เห็นพลัง ความสามัคคีและให้รัฐบาลเร่งหาแนวทาง

ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางโดยเร่งด่วน หากไม่ได้รับความสนใจ เร็วๆ นี้จะเคลื่อนไหวใหญ่ในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ต่อไป”

นายสุนทร กล่าวอีกว่าขณะนี้ มีแนวโน้มว่า การยางแห่งประเทศไทยจะ ออกประกาศเรื่องการจดทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยางตามมาตรา 4 ของพระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.)การยางแห่งประเทศไทย ซึ่ง ทำให้พี่น้องชาวสวนยางชายขอบ ประกอบด้วย ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ทำกินและคนกรีดยางในที่ดินดังกล่าว ไม่สามารถจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได้ มีผลทำให้ไม่ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ฯโดยเฉพาะด้านสวัสดิการเกษตรกร ชาวสวนยางและที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการ เยียวยาและความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงราคาขายพารา โครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกร 2520 บาทต่อไร่ และ 1,000 บาทต่อไร่

“ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย กำลังถูกรวบงำจากกลุ่มทุน และนักการเมือง จากวงการอ้อยและน้ำตาลภาคอีสานโดย วางแผนยึดอำนาจและผูกขาด ผ่านคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด การยาง ที่มีการเลือกตั้ง โดยมีผู้อ้างตัวว่า เป็นแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ รับเงินจากนักการเมืองภาคอีสานมาใช้จูงใจ ให้เลือกตัวเอง เข้าสู่ตำแหน่งผู้บอร์ัดการยาง เพื่อไปรับใช้นักการเมืองดังกล่าว ถือเป็น การทรยศพี่น้องชาวสวนยางในภาคใต้ อย่างน่า ละอายที่สุด”นายสุนทร กล่าว

25 กันยายน 2558 หน้า 22 (1)

พัฒนาไทยก้าวสู่ศูนย์กลางพาราเอเชีย



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2558 และได้ประกาศลงในราชกิจ
จานุเบกษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีผล
บังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่
ผ่านมา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใน
วงการยางพาราของไทย

เพราะเป็นการบูรรวม 3 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับยางคือ องค์การสวนยาง (อสย.)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
(สกย.) และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร เข้าด้วยกัน เป็นการขางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่เป็นองค์กรกลาง
รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ

ประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร

ต่อมา นายปดิพัทธ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ขณะนั้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ ขวัญ
เมือง ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการ กยท. ตาม
บทเฉพาะกาลมาตรา 74 ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ผู้ว่าการ กยท. ไม่เกิน 120 วัน

นายวีระศักดิ์ เปิดเคยถึง โครงสร้างการ
บริหารงานของ กยท. ว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่
15 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้ได้มีการตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมา 3 ชุด โดยชุดที่ 1 ทำ
หน้าที่ออกกฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามพระราช
บัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ชุด
ที่ 2 ดำเนินการโอนทรัพย์สินจาก 3 หน่วยงาน คือ
สกย. อสย. และสถาบันวิจัยยาง และชุดที่ 3
ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจะเป็น
โครงสร้างที่ไม่ใหญ่โตมากนัก

ในการบริหารงานจะใช้ระบบไอทีที่เข้า
มาใช้มากขึ้น ที่สามารถรองรับบุคลากรจากทั้ง
3 หน่วยงานดังกล่าวได้ทั้งหมด โดยได้รับผล



พื้นที่ปลูกยางภาคใต้



พื้นที่ปลูกยางภาคอีสาน



มาตรฐานยางพารา



25 กันยายน 2558 หน้า 22 (2)

ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม พร้อมจัดทำผู้ว่าการคนใหม่ และกรรมการ กยท. ที่ยังไม่ครบ 15 คนตามพระราชบัญญัติ กยท. ก็จะดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เช่นเดียวกัน

“อีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือสวัสดิภาพของชาวสวนยางและแรงงานผู้กรีดยาง เพราะชาวสวนยางเป็นผู้ทำอาชีพที่ดูแลส่งเงินบำรุง กยท. ดังนั้น กยท. ต้องคืนกำไรกลับไปในรูปแบบของสวัสดิการชาวสวนยาง รวมถึงแรงงานผู้กรีดยางด้วย ทั้งนี้ พ.ร.บ. กยท. กำหนดให้จัดสรรเงินจาก “กองทุนพัฒนายางพารา” มาดูแลสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางถึงร้อยละ 7 และดูแลองค์กรเกษตรกรอีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี พร้อมทั้งยังจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่ง มาใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของพาราอีกด้วย” นายวีระศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ มั่นใจว่า กยท. จะเป็นความหวังใหม่ที่จะทำให้ อุตสาหกรรมยางพาราของไทย จากส่งออกวัตถุดิบ มาเป็นพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

มากขึ้น โดยตั้งเป้าส่งออกวัตถุดิบร้อยละ 50 และรูปแบบผลิตภัณฑ์อีกร้อยละ 50 จากปัจจุบันประมาณร้อยละ 80 ส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบ และใช้ภายในประเทศร้อยละ 20 เท่านั้น

นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางยางพารา (HUB)” เป็นศูนย์กลางผลิตล้อยางของภูมิภาค เนื่องจากไทยมีศักยภาพสามารถทำได้ มีความพร้อมทั้งวัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิต ที่สามารถพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล เพียงแต่ที่ผ่านมามีไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ กยท. จะเข้าไปร่วม

ลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ ตั้งโรงงานผลิตล้อยาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งยังจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยางในประเทศมากขึ้น เช่น ใช้ทำถนนแผ่นปูสนามต่าง ๆ เป็นต้น

“...หากประเทศไทย

สามารถเป็น HUB ของยางพาราได้ ก็ไม่ต้องกังวลว่า ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ปลูกยางใหม่ เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา จะเป็นคู่แข่งของไทย แต่ไทยจะดึงประเทศเหล่านี้เข้ามาเป็นพันธมิตรคู่ค้าของไทย ส่งวัตถุดิบไปอนให้กับโรงงานแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของไทยเหมาะสม เพราะตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคนี้ แต่ทั้งนี้ไทยจะต้องเร่งสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราของไทยเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก” นายวีระศักดิ์ กล่าว.



ไทยบริติช

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

25 กันยายน 2558 หน้า 12

จากกรณีที่เป็นข่าวแพร่หลายประเด็นโรงงานรับซื้อขายพาราทั่วประเทศปฏิเสธรับซื้อยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางที่ผลิตจากกรดกำมะถันหรือกรดที่มีชื่อทางเคมีว่า ซัลฟิวริก ทำให้ยางก้อนถ้วยมีค่าซัลเฟอร์สูงจนไม่สามารถนำไปผลิตยางล้อที่มีคุณภาพได้ โดยบริษัทที่รับซื้อขายแห่งในต่างประเทศได้แจ้งว่า ถ้ายังปล่อยให้ค่าซัลเฟอร์หรือกำมะถันสูงอยู่เช่นนี้จะปฏิเสธการรับซื้อในทันที กรณีดังกล่าว นายเชาว์ทรงอาวุธรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้แจ้งไปยังเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกจังหวัดให้ได้ทราบถึงข่าวที่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยาง และขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการใช้กรดกำมะถันหรือซัลฟิวริกในทันที หากยังมีการใช้

● ชาวสวนยางแก้วิกฤติใช้กรดออกแทนิกแทนกำมะถัน ●

อยู่อย่างแพร่หลายเช่นอดีต จะทำให้โรงงานปฏิเสธการรับซื้อยางก้อนถ้วยได้ในที่สุด

ความลับหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้รับการเผยจากนายวิวัฒน์นิยมจินดาประธานบริษัทเกษตรไทยไซโย ผู้ผลิตกรดอินทรีย์ออกแทนิกตราเรดซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายว่าบริษัทยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการและชาวสวนยางที่ผลิตยางก้อนถ้วยทุกจังหวัด โดยพร้อมจะส่งทีมวิชาการเดินทางไปแนะนำและรณรงค์การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพด้วยกรดออกแทนิกกับชาวสวนยางที่รวมกลุ่มกันในจังหวัดต่างๆ ซึ่งการใช้กรดดังกล่าวจะ

ทำให้ยางมีความยืดหยุ่นสูง ได้ค่าดีอาร์ซีมากกว่า 70% กรดอินทรีย์ออกแทนิกไม่ใช่กรดร้อนที่มีไอระเหยทำลายหน้ายาง อีกทั้งหน้ายางไม่ตกระกิดและยางไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ทำลายสภาพดิน ตามโครงการผลิตยางเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยกรดออกแทนิกได้รับการรับรองจากกรมวิชาการว่าไม่ใช่สารที่ทำให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด ชาวสวนยางที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center บริษัท โทร.08-1801-4422 หรือ 09-2824-4383.

25 กันยายน 2558 หน้า 9

ขอรัฐบาลช่วยเกษตรกรยางพารา



เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกมาขอรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราคดต่ำ หลังก่อนหน้านี้เคยมาร่วมตัวกันพร้อมขึ้นป้าย เรียกร้องบริเวณริมถนนเพชรเกษม บ้านธรรมรัตน์ หมู่ 5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยนายจำลอง ดีอ่อน ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า จากปัญหามูลกรูบป่าสงวนปลูกยางพาราจนรัฐบาลมีนโยบายตัดโค่นต้นยาง สร้างความเดือดร้อนกับเกษตรกร เนื่องจากลงทุนปลูกไปแล้ว จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการแก้ไขปัญหา โดยเข้าดำเนินการกับที่ดินที่มีปัญหาให้ถูกต้อง แล้วให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราไปแล้วเช่าทำต่อจะดีกว่า เพื่อลดความขัดแย้ง ระหว่างภาครัฐกับประชาชน และไม่เป็นการทำลายป่าอีกด้วย เนื่องจากต้นยางก็คือปาล์มชนิดหนึ่งเหมือนกัน

นายสุชาติ พูนนาค อดีตนายก อบต.ธรรมมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ในตัวแทนเกษตรกรกล่าวว่าหลังจากมีการใช้ พ.ร.บ.การยาง ทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่สามารถจะทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางสะพานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์ แต่ยังไม่ได้มีการทำการรังวัดหรือออกหนังสือรับรองจากนิคมสหกรณ์ในพื้นที่ทำให้เกษตรกรมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เสียสิทธิที่จะได้รับการใช้ พ.ร.บ.การยาง จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการแก้ไขเพื่อให้เกษตรกรสามารถได้สิทธิต่าง ๆ เหมือนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินต่อไป.

24 กันยายน 2558 หน้า 13



สวนยางเย้ย - ชาวสวนยาง อ.บางสะพาน ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. หมู่ 5 ต.ทองมั่งคด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังผลผลิตราคาตกต่ำ เมื่อวันที่ 22 กันยายน



24 กันยายน 2558 หน้า A 2

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโงหัว

**พรุ่งนี้ ดัชนีราคาและผลผลิต
สินค้าเกษตรเดือน ส.ค.เพิ่ม 2.27%
มันสำปะหลัง-ข้าวโพด-ไข่ไก่ดีปิก**

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน ส.ค.พบว่า สูงขึ้น 2.27% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไข่ไก่ ทั้งนี้ มันสำปะหลังราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการและมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูการ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่วนไข่ไก่ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ โดยยางพาราราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ส่วนไก่เนื้อราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

นายเลอศักดิ์ ยอมรับว่า หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ส.ค.ปีนี้กับเดือน ส.ค. 2557 พบว่าในภาพรวมราคาลดลง 3.35%

สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยยางพาราราคาลดลงเนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่มีภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับจีนยังมียางในสต็อกอยู่มาก สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.ย.นี้ คาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา และคาดว่าดัชนีผลผลิตเดือน ก.ย.ปีนี้จะสูงกว่าเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา แต่จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. 2557 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือน ก.ย. ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลองกอง

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ส.ค.เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในภาพรวมผลผลิตลดลง 11.12% ■

24 กันยายน 2558 หน้า 22

นโยบายเร่งด่วนปี 59 ของกระทรวงเกษตรฯ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างการประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับผู้บริหารของหน่วยงานในส่วนกลาง และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร ว่า จะมีการเร่งรัดให้มีการดำเนินการในเรื่องเร่งด่วน 5 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย

1. การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และเรื่องปัญหา



แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. ลดต้นทุนการผลิต โดยประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยหน่วยงานในสังกัดต้อง



บูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยวัดผลได้ภายใน 8 เดือน

3. จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถนำไปแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านหนี้สิน

อาชีพ และสถิติต่าง ๆ ของภาคเกษตรกรรม เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการตามนโยบาย โดยหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

เกษตรกรต้องเร่งหรือในการบูรณาการฐานข้อมูลให้เกิดเป็นเอกภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

4. การจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2558/2559 หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบัน

อย่างชัดเจนและคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้ทันที่รวมทั้งต้อง

มีการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่าง ๆ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ สื่อสารให้เกษตรกรเข้าใจ รู้จักการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

และ 5. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร และผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.



24 กันยายน 2558 หน้า 23

ราคายาง
ประจำวันที่ 23 กันยายน 2558

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	ตุลาคม	พฤศจิกายน
	2558	2558

กรุงเทพฯ ส่งขลาง กรุงเทพฯ ส่งขลาง

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	49.55	49.30	49.75	49.50
ชั้น 2	48.95	48.70	49.15	48.90
ชั้น 3	48.40	48.15	48.60	48.35
ชั้น 4	48.10	47.85	48.30	48.05
ชั้น 5	47.65	47.40	47.85	47.60

ยางแท่ง

STR5L	50.50	50.25	50.70	50.45
STR20	45.25	45.00	45.45	45.20

น้ำยางข้น

60%	34.15	33.90	34.35	34.10
-----	-------	-------	-------	-------

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



24 กันยายน 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 23 กันยายน 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง
ต.ค.58	46.50	46.50	46.50	-0.50	46.50	43	20
พ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85	0	162
ธ.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0	194
ม.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	0	232
ก.พ.59	49.00	49.00	49.00	0.30	49.00	4	490
มี.ค.59	48.50	48.50	48.50	0.45	48.50	1	580
เม.ย.59	48.20	48.15	48.90	0.30	48.90	40	581



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827

สถาบันวิจัยยาง

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

ราคาประมูลวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา		
ยางแผ่นดิบ	41.85	(23/09/58)
ยางแผ่นรมควันชั้น3	43.70	(23/09/58)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	41.00	↓ 0.50
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน		



ม.อ.เดินทางสร้างต้นแบบลานกีฬาพื้นยางใน 5 วิทยาเขต และ 5 โรงเรียน เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ำ (24/09/2558)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางสร้างต้นแบบลานกีฬาพื้นยางใน 5 วิทยาเขต และ 5 โรงเรียน เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ำ

รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถาบันฯ กำลังสร้างความเป็นรูปธรรมสำหรับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้างและเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ำ โดยหนึ่งในการใช้ประโยชน์ดังกล่าว คือการนำยางพาราไปเป็นผลิตภัณฑ์ปูพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตอีก 5 โรงเรียน เช่น โรงเรียนรฐสมิแลที่ปัตตานี โรงเรียนบ้านหัวหมากกลาง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วใน 2 แห่งคือ สนามกีฬาของวิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่

สำหรับลานกีฬาอเนกประสงค์พื้นยางพาราที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบและตัวขับเคลื่อนให้เห็นว่ายางพาราสามารถนำไปเป็น ส่วนประกอบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อผู้ประกอบการ กลุ่มสหกรณ์หรือเอกชน จะได้นำไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบและแรงงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อก่อนเกษตรกรขายยางในรูปของวัตถุดิบ แต่หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5-6 เท่า และเป็นราคาที่เสถียรไม่ขึ้นลงเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เนื่องจากลานกีฬาในทุกวิทยาเขตแม้จะมีสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นที่ เหมือนกัน แต่จะมีการติดตามศึกษาวิจัย เพื่อประเมินความทนทานของการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยสนามที่วิทยาเขตปัตตานีเป็นสนามกลางแจ้ง ส่วนที่วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นสนามกีฬาในร่ม เพื่อตอบโจทย์ของผู้ต้องการจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานในอนาคต



- 2 -

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีองค์ความรู้ที่สามารถทำให้เกษตรกรสามารถนำไปพลิก ผันตนเองจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรม สร้างรูปแบบของเกษตรอุตสาหกรรมให้ครบวงจร โดยมองว่าจะต้องทำในรูปของเครือข่าย จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรมยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนการผลิตและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การให้คำแนะนำปรึกษาซึ่งกันและกัน การร่วมกันส่งออกวัตถุดิบ

"เราอยากให้เป็นความร่วมมือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น ไม่อยากให้ส่งจากส่วนกลาง เพื่อไม่ให้เงินออกนอกพื้นที่ ในกรณียางพูปื้นสวนมากีฬานี้ปัจจุบันยังใช้ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสตูลซึ่งมีความพร้อมในการผลิต แต่ในอนาคตหากแต่ละจังหวัดสามารถผลิตเองได้ก็จะใช้ของท้องถิ่น แต่ขอให้พยายามสร้างอัตลักษณ์ไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำกัน รวมถึงพิจารณาการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เกิดความหลากหลายและลดปัญหาการแข่งขันกันเองราคา ก่อนนี้ยังไม่มีคนให้ความสนใจเรื่องนี้มากนัก แต่เมื่อมีการทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสวนต้นแบบ ตอนนี้เริ่มมีคนสนใจมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันรัฐบาลซึ่งมีนโยบายในการเพิ่มมูลค่ายางโดยการนำมาทำเป็น ผลิตภัณฑ์ก็จะมองเห็นและให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง" รองศาสตราจารย์อาซีซัน กล่าว

ที่มา: www.thainews.prd.go.th (23/09/58)

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (Th)



ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา (24/09/2558)

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากภาวะฝนตกหนักทางภาคใต้และภาคอีสาน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหลักทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า

รวมทั้งภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทยทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาด น

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.14 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.83 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.31 บาท หรือร้อยละ 3.13

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.33 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.31 บาท หรือร้อยละ 3.17

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.14 บาท เพิ่มขึ้นจาก 40.83 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.31 บาท หรือร้อยละ 3.21

4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.99 บาท เพิ่มขึ้นจาก 20.26 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 3.60

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.69 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.55 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.14 บาท หรือร้อยละ 6.50

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.41 บาท เพิ่มขึ้นจาก 38.29 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.12 บาท หรือร้อยละ 2.93

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซี้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนตุลาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ



- 2 -

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.43 บาท เพิ่มขึ้นจาก 50.11 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.32 บาทหรือร้อยละ 0.64
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.28 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.96 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.32 บาทหรือร้อยละ 0.65
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก 34.04 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือร้อยละ 0.82

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.18 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.86 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.32 บาท หรือร้อยละ 0.64
 2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.03 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.71 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.32 บาท หรือร้อยละ 0.66
 3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.07 บาท เพิ่มขึ้นจาก 33.79 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือร้อยละ 0.83
2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนตุลาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ช่วยหนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวลดลงเล็กน้อยอาจเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันและตลาดหุ้น



- 3 -

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนตุลาคม 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 133.03 เซนต์สหรัฐฯ (47.49 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 132.04 เซนต์สหรัฐฯ (47.31 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.99 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 0.75

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 163.23 เยน (60.13 บาท) ลดลงจาก 163.50 เยน (48.60 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.27 เยน หรือร้อยละ 0.17

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 14 - 20 ก.ย. 2558--

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุทธที่ 23 กันยายน 2558

วาระยาง AFET: ราคาขยับขึ้นจากการเก็งกำไรระยะสั้นตามตลาดปท. ไร้ปัจจัยพื้นฐานหนุน (24/09/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 21 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 88 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 16 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคาขยับขึ้นตามตลาด

เชียงใหม่ แม่วันนี้ตลาด TOCOM ปิดทำการ ซึ่งนักลงทุนอาจปิดสถานะเพื่อทำกำไรในช่วงสั้นๆ เนื่องจากไม่มีปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุน

ไม่ว่าจะเป็น ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ดอลลาร์แข็งค่า ความกังวลเรื่องเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย

"วันนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานมาหนุน ตลาดยังคงซบเซา วันพรุ่งนี้ต้องรอดูทิศทางตลาด TOCOM" นักวิเคราะห์ กล่าว

มองกรอบราคาพุงนี้ ให้แนวรับอยู่ที่ 48 บาท/กก.และแนวต้านอยู่ที่ 52.50 และ 51.40 และ 50 บาท/กก. โดย

มองว่า ราคายัง sideway อยู่ในกรอบทั้ง 3 ตลาด

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,259 สัญญา ลดลง 36 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

OCT 15 47.00 46.50 43

NOV 15 47.85 - 0

DEC 15 48.00 - 0

JAN 16 48.60 - 0

FEB 16 48.70 49.00 4

MAR 16 48.05 48.50 1

APR 16 48.60 48.90 40

รวม 88

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23/09/58)